

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VỊ XUYỀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Vị Xuyên, ngày tháng 12 năm 2021

V/v tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Thực hiện công văn số 1866/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Ủy ban nhân dân huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), không vi phạm (TTATGT). Thực hiện thông điệp 5K “*Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế*”; “*đã uống rượu bia không lái xe*”; *không phóng nhanh vượt ẩu ; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô... rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.*

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung Tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch

Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT và kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh và những người đi làm ăn xa về quê ăn tết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đảm bảo trật tự ATGT. Chú trọng vận động nhân dân thực hiện thông điệp 5K *Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế; đã uống rượu bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu ; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô;* rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông cấp huyện, các trang thông tin điện của cơ quan, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube....

Tăng cường thời lượng và tần suất tuyên truyền, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng của các địa phương, đơn vị, trên hệ thống truyền thanh, chuyên mục trên trang thông tin điện tử....tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa đến người dân.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), không vi phạm (TTATGT). Tổ chức thực hiện có hiệu quả tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 đến đông đảo tầng lớp nhân dân trên các phương tiện truyền thông của xã.

Tuyên truyền lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động tại các thôn bản; tuyên truyền thông qua các bản tin truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử địa phương.

Căn cứ các nội dung chỉ đạo trên, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện uỷ;
- TTr HĐND-UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thị Phượng